

UBND TỈNH HÀ NAM  
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 448/STN&MT-VP

Hà Nam, ngày 26 tháng 6 năm 2015

V/v trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ  
họp thứ 13 HĐND tỉnh khóa XVII

Kính gửi: - TT. HĐND tỉnh Hà Nam;  
- UBND tỉnh Hà Nam.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Hà Nam tại văn bản số 1195/UBND-KTTH ngày 19/6/2015 về việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 13 HĐND tỉnh khóa XVII,

Sau khi nghiên cứu, làm việc với các cấp, các ngành liên quan và kiểm tra hiện trạng các khu vực liên quan đến nội dung kiến nghị, Sở Tài nguyên và Môi trường xin báo cáo các vấn đề cử tri quan tâm như sau:

**Vấn đề 1: Cử tri xã Thanh Tân, huyện Thanh Liêm đề nghị chỉ đạo Công ty khai thác đá nên mở các con đường dân sinh cho nhân dân đi lại để thu hoạch và sản xuất bên trong khu khai thác đá**

**Trả lời:**

Để đáp ứng nhu cầu khai thác, chế biến khoáng sản, vận chuyển vật liệu xây dựng và nhu cầu đi lại sản xuất của nhân dân khu vực miền núi (trong đó có xã Thanh Tân), ngày 31/12/2010, Sở Xây dựng đã tham mưu UBND tỉnh ban hành quyết định số 1645/QĐ-UBND phê duyệt đồ án thiết kế quy hoạch xây dựng hạ tầng kỹ thuật phục vụ khai thác, chế biến khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hà Nam, trong đó quy hoạch 10 tuyến đường kết nối vào các khu khai thác đá và khu chế biến là các thung lũng gần các khu sản xuất nông lâm nghiệp của nhân dân (Thung Đôn, Thung Dục, Thung Bứa, Thung Cổ Chày, Thung Vọng Cắm, Thung Mơ...) với 8,35 km đường cải tạo nâng cấp và 40,24 km đường xây dựng mới, kết cấu là đường cấp 3 và cấp 4 miền núi với bề rộng lòng đường 7m, độ dốc dọc <10%. UBND tỉnh chủ trương xã hội hoá việc xây dựng các tuyến đường theo hình thức BOT, giao cho các doanh nghiệp có đủ năng lực thi công xây dựng các tuyến đường dùng chung phục vụ nhu cầu khai thác, chế biến khoáng sản, vận chuyển vật liệu xây dựng và nhu cầu đi lại sản xuất của nhân dân khu vực. Song theo thực tế thì đến nay, các doanh nghiệp thi công chưa đáp ứng được tiến độ xây dựng các tuyến đường đã được quy hoạch. Trong thời gian tới, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ đôn đốc các đơn vị được giao đẩy nhanh tiến độ.

**Vấn đề 2: Cử tri xã Hòa Hậu, huyện Lý Nhân có ý kiến: Một số lò nhuộm trên địa bàn xả khí thải gây ô nhiễm môi trường trong khu dân cư, ảnh hưởng đến sức khỏe người dân, đề nghị tỉnh chỉ đạo ngành chức năng cùng huyện có biện pháp giải quyết, xử lý triệt để, đồng thời đề nghị tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng xem xét mức độ ô nhiễm nước sông Châu, xử lý nước của nhà máy đã đảm bảo chưa để người dân yên tâm**



**sử dụng, hiện nay các cháu học sinh trường mầm non đang sử dụng nước được lấy từ nguồn nước sông Châu, xong không yên tâm về chất lượng**

**Trả lời:**

Về vấn đề này, Sở Tài nguyên và Môi trường có ý kiến như sau:

**\* Đối với vấn đề ô nhiễm môi trường trong khu dân cư do cơ sở tẩy nhuộm gây ra:**

Theo kết quả khảo sát của Sở Tài nguyên và Môi trường và báo cáo của UBND xã Hòa Hậu, hiện nay trên địa bàn xã có 2.215 hộ hoạt động tẩy, dệt, nhuộm, trong đó có 20 công ty dệt may (bao gồm cả khâu hồ vải sợi); 2.195 hộ gia đình làm nghề dệt vải; 10 hộ gia đình làm nghề tẩy, nhuộm nằm rải rác trên địa bàn xã.

Sở Tài nguyên và Môi trường đã tiến hành kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường đối với các cơ sở, hộ gia đình sản xuất dệt nhuộm tại xã Hòa Hậu, huyện Lý Nhân, kết quả cho thấy các cơ sở tẩy, nhuộm vải sợi trên địa bàn xã Hòa Hậu hoạt động đều không có giấy phép kinh doanh, có quy mô sản xuất nhỏ lẻ, máy móc và trang thiết bị thô sơ và lạc hậu. Các cơ sở khác hoạt động không có các hồ sơ, thủ tục hành chính về lĩnh vực môi trường do các cấp có thẩm quyền phê duyệt như: Đề án bảo vệ môi trường; Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại; Giấy phép khai thác nước; Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước; đo kiểm ô nhiễm môi trường định kỳ...

Việc các hộ nhuộm, hồ vải của các hộ đã được các đoàn kiểm tra của huyện, tỉnh và bộ Tài nguyên và Môi trường kiểm tra thực tế, cho thấy các hộ có nhuộm, hồ vải sử dụng nguyên, nhiên liệu nước, than, còn các hộ dệt vải hầu như không sử dụng nước, than trong quá trình sản xuất. Trong các cơ sở sử dụng nhiều nước, than có cơ sở ông Trần Huy Thế là hoạt động nhuộm, hồ vải tương đối lớn, hàng ngày sử dụng khoảng 500 kg than, khoảng 2-3 m<sup>3</sup> nước. Hơn chục hộ còn lại làm ăn nhỏ lẻ tiêu thụ khoảng 50 viên than tổ ong/ngày và khoảng 01m<sup>3</sup> nước để nhuộm, hồ vải. Trong các cơ sở nhuộm, hồ vải có cơ sở Trần Huy Thế đã được đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải tuy nhiên cơ sở không vận hành thường xuyên do lượng nước thải chỉ đạt 50% công suất hệ thống xử lý. Các cơ sở khác không có hệ thống xử lý nước thải, hầu hết nước thải trong quá trình sản xuất một phần được gom vào các thùng chứa để tái sử dụng, một phần chảy tràn ra vườn, ao và tự ngấm xuống đất làm ảnh hưởng đến môi trường xung quanh.

Sở Tài nguyên và Môi trường đã yêu cầu hộ Ông Trần Huy Thế vận hành thường xuyên hệ thống xử lý môi trường. Các cơ sở dệt nhuộm trên địa bàn xã giảm công suất hoạt động xuống còn 1/2 công suất ban đầu trong khi chờ ra khu sản xuất tập trung. Đồng thời Sở cũng đang tích cực triển khai dự án xây dựng cơ sở hạ tầng và trạm xử lý nước thải làng nghề dệt nhuộm Hòa Hậu. Hiện nay UBND huyện đã có phương án xây dựng cơ sở hạ tầng Cụm Tiểu thủ công nghiệp Hòa Hậu diện tích 1,542 ha và đầu tư xây dựng trạm xử lý nước thải tập trung với công suất 200m<sup>3</sup>/ngày đêm. Giai đoạn hiện tại công trình đã hoàn thành đạt 90% tổng khối lượng, các hạng mục như phần san lấp



mặt bằng, làm hè đường, xây dựng đường ống cấp thoát nước đã cơ bản hoàn thiện và đang xây dựng hệ thống xử lý nước thải để đưa vào vận hành thử nghiệm, thời gian hoàn thành công trình đến tháng 9/2015. UBND huyện Lý Nhân đang khẩn trương hoàn tất thủ tục giao đất cho các hộ sản xuất kinh doanh tẩy nhuộm ở khu vực này. Khi công trình đi vào vận hành chính thức lượng nước thải tại các cơ sở sản xuất kinh doanh trong CCN sẽ được thu gom và xử lý triệt để đảm bảo tiêu chuẩn trước khi thải ra môi trường tiếp nhận. Và tất cả các hộ tẩy nhuộm sẽ chấm dứt không sản xuất ở trong khu dân cư mà di dời ra khu tập trung đã xây dựng.

**\* Đối với vấn đề ô nhiễm môi trường nước sông Châu:**

- Sở Tài nguyên và Môi trường đang tích cực triển khai hoàn thành dự án xây dựng cơ sở hạ tầng và trạm xử lý nước thải làng nghề dệt nhuộm Hòa Hậu. Khi công trình đi vào vận hành chính thức lượng nước thải tại các cơ sở sản xuất kinh doanh trong CCN sẽ được thu gom và xử lý triệt để đảm bảo tiêu chuẩn trước khi thải ra môi trường tiếp nhận. Trong khu dân cư không còn tồn tại nguồn nước thải do hoạt động tẩy nhuộm gây ra.

- Ý kiến cử tri hỏi về vấn đề chất lượng nước máy, vấn đề này liên quan đến các dự án, chương trình Mục tiêu Quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Hiện nay, chất lượng nước hợp vệ sinh được đánh giá theo QCVN 01:2009/BYT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ăn uống và QCVN 02:2009/BYT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sinh hoạt của Bộ Y tế. Vì vậy để đánh giá chất lượng của nhà máy cấp nước đã đảm bảo chưa thì phải tiến hành lấy mẫu phân tích. Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị UBND xã Hòa Hậu phối hợp với Trung tâm nước sạch và VSMT thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức lấy mẫu phân tích đánh giá chất lượng nước của nhà máy cấp nước, qua đó công bố kết quả với người dân để yên tâm sử dụng.

**Vấn đề 3: Hội viên Hội phụ nữ xã Đại Cường, Khả Phong, Nhật Tân, Thụy Lôi, Nhật Tựu, Ngọc Sơn huyện Kim Bảng, cử tri huyện Duy Tiên, huyện Thanh Liêm đề nghị tỉnh có biện pháp xử lý ô nhiễm môi trường trên sông Nhuệ, sông Đáy, sông Châu.**

**Trả lời:**

Ô nhiễm nước sông Nhuệ, sông Châu Giang là vấn đề gây nhiều bức xúc cho người dân trong thời qua. Trong nhiều kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh, cử tri đã có ý kiến về vấn đề này. Sở Tài nguyên và Môi trường đã báo cáo rất rõ với cử tri nguyên nhân, kết quả khắc phục, xử lý tình trạng ô nhiễm và đề xuất, kiến nghị với các cấp, các ngành biện pháp giải quyết tình trạng trên. Tuy nhiên, đến thời điểm này, Sở Tài nguyên và Môi trường làm rõ thêm với cử tri một số nội dung sau:

Sau khi có các văn bản của tỉnh Hà Nam về ô nhiễm môi trường sông Nhuệ - Đáy và chỉ đạo của Bộ Tài nguyên và Môi trường, chỉ đạo của thành phố Hà Nội, đến nay, Hà Nội đã và đang chỉ đạo một loạt các giải pháp bảo vệ môi trường cho sông Nhuệ - Đáy, như sau:



- Xây dựng Trạm bơm Yên Sở xử lý nước thải 200.000m<sup>3</sup>/ngày đã đi vào hoạt động;

- Dự án kè hai bên bờ sông Tô Lịch và thu gom, xử lý nước thải hai bên bờ sông trước khi đổ vào sông Tô Lịch, sông Nhuệ;

- Dự án xây dựng Trạm bơm Liêm Mạc để cấp nước pha loãng cho sông Nhuệ, giảm ô nhiễm khi trời hạn vào mùa khô.

Đối với Bộ Tài nguyên và Môi trường, đã lắp đặt Camera theo dõi việc đóng mở đập Thanh Liệt.

Đặc biệt, trong công văn số 1375/TNHN-MTN ngày 13/10/2014, Công ty TNHH một thành viên thoát nước Hà Nội đã cam kết đóng đập Thanh Liệt, đưa trạm bơm Yên Sở vào hoạt động kể từ ngày 16/10/2014. Trạm bơm này đón nhận một phần nước thải từ thành phố Hà Nội từ sông Sét và sông Kim Ngưu, hiện nay trạm bơm đang hoạt động với công suất khoảng 100.000-140.000 m<sup>3</sup>/ngày đêm. Tuy nhiên, đến nay mức độ ô nhiễm trên lưu vực sông Nhuệ - sông Đáy vẫn còn trầm trọng. Nguyên nhân là do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu khiến thời gian giữa mùa mưa và mùa khô có sự biến động, lượng nước mưa vào mùa mưa năm nay thay đổi so với những năm trước đây. Do đó, dù trong mùa mưa (từ ngày 16/4 đến ngày 14/10) nhưng lượng nước mưa vẫn không đủ để pha loãng nước thải, nồng độ các chất ô nhiễm vẫn cao, gây ra ô nhiễm. Như thời điểm từ 5/6 đến 20/6, đợt nắng kéo dài làm cho nước thải sông Tô Lịch chảy qua đập Thanh Liệt xuống sông Nhuệ không có nước mưa pha loãng nên gây ô nhiễm ở lưu vực sông, đoạn chảy qua địa bàn tỉnh Hà Nam, ảnh hưởng đến sinh hoạt và sản xuất chăn nuôi của tỉnh.

Từ ngày 28/10 đến ngày 30/10/2014, UBND tỉnh Hà Nam đã phối hợp với Ủy ban Bảo vệ môi trường lưu vực sông Nhuệ - sông Đáy tổ chức đoàn kiểm tra, giám sát hoạt động bảo vệ môi trường tại các tỉnh, thành phố thuộc lưu vực (tập trung vào những nguồn thải chính, trực tiếp vào lưu vực sông Nhuệ - sông Đáy).

Ngày 28/11/2014, UBND tỉnh Hà Nam tổ chức Hội nghị Ủy ban bảo vệ môi trường lưu vực sông Nhuệ - sông Đáy lần thứ 6. Hiện nay, Sở Tài nguyên và Môi trường đang tham mưu UBND tỉnh xây dựng kế hoạch thực hiện đề án tổng thể bảo vệ môi trường trên lưu vực sông Nhuệ - sông Đáy trên địa bàn tỉnh Hà Nam giai đoạn 2015-2016.

Trong thời gian tới, Sở Tài nguyên và Môi trường cùng UBND tỉnh sẽ tiếp tục làm việc với Bộ TN&MT, UBND thành phố Hà Nội, kiến nghị về việc điều chỉnh thời gian đóng, mở đập Thanh Liệt cho phù hợp với sự biến đổi của thời tiết, khí hậu hiện nay và các giải pháp bảo vệ môi trường của các tỉnh trong lưu vực sông.

**Vấn đề 4: Cử tri huyện Thanh Liêm đề nghị tỉnh chỉ đạo kiểm tra và có biện pháp đối với những công ty sản xuất vật liệu xây dựng, khai thác đá đóng trên địa bàn huyện Thanh Liêm đã gây ô nhiễm môi trường không khí do bụi và tiếng ồn.**

**Trả lời:**



Về vấn đề này, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức khảo sát tình hình hoạt động và công tác quản lý bảo vệ môi trường của một số công ty khai thác và sản xuất vật liệu xây dựng trên địa bàn huyện Thanh Liêm. Kết quả cho thấy các doanh nghiệp đã có báo cáo đánh giá tác động môi trường, cam kết thực hiện các giải pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Hiện nay các dự án khai thác ngắn hạn đã hết hạn khai thác, các dự án khai thác vật liệu xây dựng đang hoạt động đều được cấp phép khai thác dài hạn, được đầu tư các trang thiết bị, công nghệ mới thân thiện môi trường hơn.

Các cơ sở khai thác chế biến đá trên địa bàn cũng cam kết với các Sở ngành liên quan, Công an huyện và các phòng ban chức năng của huyện thực hiện với 04 nội dung cơ bản như: *nổ mìn khai thác đúng quy định; tưới nước thường xuyên dập bụi đường và máng rót tại cảng xuất; các phương tiện không được chở quá khổ, quá tải, thường xuyên vệ sinh mặt đường giao thông, sửa chữa nâng cấp mặt đường giao thông khi xuống cấp; nếu ở gần khu dân cư thì không được hoạt động sản xuất quá 22h...*

Trong thời gian qua, Sở Tài nguyên và Môi trường, các đoàn liên ngành của tỉnh, các đoàn kiểm tra của Bộ Tài nguyên và Môi trường thường xuyên tổ chức thanh, kiểm tra đối với các doanh nghiệp khai thác vật liệu xây dựng trên địa bàn huyện, đôn đốc các cơ sở thực hiện các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm bụi và tiếng ồn, xong khẳng định bụi do việc vận chuyển gây nên là chính. Nguyên nhân trước hết là do việc làm đường mới theo quy hoạch được duyệt và tu sửa đường cũ không được xử lý phun nước và giảm thiểu bụi cộng với việc mặt đường không phải là nhựa và bê tông nên khi thời tiết khô hanh, xe chạy gây ra ô nhiễm bụi; thứ hai là do xe chở quá tải, vận tốc cao đã cuốn bụi theo xe khi chạy.

Để thực hiện việc giảm thiểu bụi, UBND huyện Thanh Liêm đã lập các mô hình hợp tác xã dịch vụ do các doanh nghiệp khai thác vật liệu xây dựng trên địa bàn huyện đóng góp kinh phí để tưới nước trên các khu vực khai thác, đường vận chuyển và các trục đường giao thông chính trên địa bàn nhằm giảm thiểu bụi. Hiện nay, mô hình này đang được áp dụng thí điểm tại xã Thanh Thủy và đã thu được những kết quả khả quan, tình hình ô nhiễm môi trường do không khí, bụi đã được cải thiện. Vì vậy, trong thời gian tới đề nghị UBND huyện Thanh Liêm tiếp tục nhân rộng mô hình trên để áp dụng tại các xã khác trên địa bàn để giảm thiểu ô nhiễm khí, bụi góp phần bảo vệ môi trường chung trên địa bàn.

**Vấn đề 5: Cũ tri xã Mộc Nam, huyện Duy Tiên đề nghị tỉnh sớm cấp kinh phí xây dựng dự án xử lý nước thải làng nghề tại thôn Nha Xá, mặt bằng giải tỏa 3 năm đến nay vẫn chưa xây dựng**

**Trả lời:**

Dự án Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng và Trạm xử lý nước thải làng nghề dệt nhuộm Hòa Hậu và Nha Xá tỉnh Hà Nam đã được UBND tỉnh Hà Nam phê duyệt tại Quyết định số 712/QĐ-UBND ngày 05/7/2013 của UBND tỉnh Hà Nam với thời gian thực hiện dự án từ năm 2013 đến 2015.

Theo Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13, Chỉ thị số 1792/CT-TTg ngày 15/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 28/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 13/CT-UBND 21/8/2013 của UBND tỉnh Hà Nam thì các gói thầu trước khi triển khai thực hiện phải có kế hoạch vốn phân bổ, khi chưa bố trí vốn thì chưa được triển khai.

Kinh phí thực hiện dự án được phân bổ từ 2 nguồn kinh phí (trung ương và địa phương) nhưng dự án xử lý nước thải làng nghề tại thôn Nha Xá vẫn chưa được phân bổ kinh phí nên đến nay vẫn chưa triển khai thực hiện được.

Theo thông tin từ Văn phòng Chính phủ và Bộ Tài nguyên và Môi trường thì việc triển khai dự án chương trình mục tiêu xử lý ô nhiễm môi trường làng nghề trong thời gian tới được xem xét lồng ghép vốn trong các chương trình xử lý ô nhiễm môi trường, Sở sẽ thông báo cho huyện Duy Tiên và xã Mộc Nam để triển khai thực hiện tiếp.

\* \*  
\*

Trên đây là ý kiến của Sở Tài nguyên và Môi trường về các vấn đề cử tri quan tâm. Sở Tài nguyên và Môi trường trân trọng báo cáo./.

**Nơi nhận:**

- Như trên (để báo cáo);
- Các đ/c Lãnh đạo Sở;
- Các đ/vị: CCBVMT; KS-N&KTTV;  
QH-KH-TC
- Lưu: VT, TH.



**Vũ Hữu Song**